

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานการเสริมสร้างความสุขและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแก่บุคลากร
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางสะพานน้อย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๑. การจัดประชุมให้ความรู้บุคลากร ประจำเดือน เรื่องการเสริมสร้างมิตรสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และ
การพัฒนาองค์กร

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย มีการจัดประชุมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีการเล่นเกมร่วมกัน เป็นเกมมังกรที่รัก แจ้งเรื่องกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งเรื่องกิจกรรม รวมพลังรักโลก ปลูกป่าชายเลน บางสะพานน้อย วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งเรื่องการร่วมโครงการกิจกรรม OD นอกสถานที่ จ.กาญจนบุรี วันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๑๕๖๒ แจ้งการทำกิจกรรมดอกไม้บานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับบริการ ยังคงมีอยู่ กิจกรรมรณรงค์ใส่ผ้าไทย ทุกวันพฤหัสบดี ยังคงปฏิบัติอยู่ มีการให้ความรู้เรื่องการรณรงค์ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ, การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี, การใช้คำพูดเชิงบวก ,การชม การเชียร์ให้สวมหมวกกันน็อค การคาดเข็มขัดนิรภัย ,การให้ความรู้เรื่องสิทธิการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก,แจ้งการจัดโครงการ Paperless ประชุมวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทีมคณะกรรมการ OD จัดให้มีการเล่นเกมครอบครัวภาษาไทย มีการแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่, ให้ความรู้ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแง่บวก เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และจัดให้มีการประกวดสโลแกนเกี่ยวกับการสวมหมวกกันน็อค ,การแจ้งโครงการธนาคารขยะ , การลงลายมือชื่อขึ้นปฏิบัติงาน,การจ่ายค่าตอบแทนเบี่ยเลี้ยงหมาจ่าย,การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

ผลที่ได้รับ

- ๑.บุคลากรทุกระดับได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นและสามารถทำร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้
- ๒.บุคลากรทุกระดับได้การปลูกฝังคุณธรรมสำคัญ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา น้ำใจ

นักกีฬา

๓.บุคลากรทุกระดับลดความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานอีกทั้งยังเป็นการยกระดับความสุขของบุคลากรในมิติสุขภาพ มิติผ่อนคลายดี และมิติจิตวิญญาณดี

ภาพกิจกรรม



ประชุม OD เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางสะพานน้อย

วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย



“รวมพลังรักโลก ปลูกป่าชายเลน ณ บางสะพานน้อย”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา 07.00 น.

ณ พื้นที่พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์) ม.10 บ้านหนองเสม็ด



กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

“วันพยาบาลแห่งชาติ” วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.

ณ บริเวณตลาดนัดสี่แยก โรงพยาบาลบางสะพานน้อย



กิจกรรมกีฬาร่วมใจสามัคคีประจวบจันทน์ CUP บางสะพานน้อย

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา 15.30 – 18.00 น.

ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล โรงพยาบาลบางสะพานน้อย